

Phối hợp giữa y tế và giáo dục : Sở, Ty y tế và Sở, Ty giáo dục cần phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, thu hái và chế biến sơ bộ các loại dược liệu cho giáo viên dược cử phụ trách đội trồng cây thuốc của các trường.

Các Sở, Ty y tế và Sở, Ty giáo dục cần chỉ đạo sát sao các cơ sở trực thuộc trong việc thực hiện tốt các hợp đồng đã được ký kết về dược liệu.

Tùy tình hình đất đai ở địa phương, nhà trường phối hợp với cơ sở y tế vận động giáo viên và học sinh phát triển khám thuốc gia đình và tham gia các phong trào vệ sinh yêu nước.

Về đất đai, dụng cụ, phân bón, thuốc trừ sâu, hai bên y tế - giáo dục cần phải phối hợp chặt chẽ và có kế hoạch làm việc cụ thể đề xin Ủy ban nhân dân xã và hợp tác xã cung cấp đề đảm bảo việc trồng trọt và chăm sóc đúng thời vụ, đúng kế hoạch.

Nhận được thông tư này, các Sở, Ty y tế và Sở, Ty giáo dục cần phổ biến rộng rãi đến tận cơ sở và phối hợp chỉ đạo thật vững chắc từng thời kỳ sáu tháng, một năm, có sơ kết, tổng kết, báo cáo về Bộ chủ quản những kết quả đạt được, những thành tích của tập thể, cá nhân, những mắc mớ khó khăn, những điều chưa phù hợp đề hai Bộ có kế hoạch giải quyết uốn nắn kịp thời.

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1977

K.T. Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Thủ trưởng

HỒ TRÚC

K.T. Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ trưởng

Bác sĩ HOÀNG ĐÌNH CẦU

BỘ LÂM NGHIỆP

CHỈ THỊ số 19-LN/KL ngày 16-5-1977 về tăng cường thực hiện các quy trình kỹ thuật kinh doanh rừng trong sản xuất lâm nghiệp.

Từ khi Tổng cục Lâm nghiệp ban hành các quy trình kỹ thuật tạm thời trong kinh doanh rừng, như quy trình khai thác gỗ lớn (1963), khai thác tre nứa (1967), khai thác rừng chuyên kinh doanh gỗ trụ mỏ (1970), tu bổ rừng (1970), trồng rừng cho năm loài cây (1971), v.v...; công tác quản lý kỹ thuật trong kinh doanh rừng đã có nhiều tiến bộ. Một số Ty, lâm trường có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các quy trình kỹ thuật, nên sản xuất lâm nghiệp được quản lý theo nội dung có khoa học kỹ thuật, có nền nếp, có tổ chức và kỷ luật, năng suất lao động được nâng cao, chất lượng sản phẩm đảm bảo, sản xuất được an toàn. Ở miền Nam, tuy mới được hoàn toàn giải phóng, còn có nhiều khó khăn, nhưng một số nơi cũng đã áp dụng quy trình kỹ thuật vào sản xuất.

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, việc thực hiện các quy trình kỹ thuật kinh doanh rừng vẫn còn nhiều thiếu sót và khuyết điểm nghiêm trọng, kéo dài. Trong khai thác rừng, nhiều nơi chưa có quy hoạch chính thức hoặc quy hoạch tạm thời, rừng chưa được điều chế để đảm bảo khai thác lâu dài, liên tục, sản lượng ổn định và không ngừng tăng lên. Công tác xác minh, thiết kế khai thác, luống rừng và vệ sinh rừng, công tác giao nhận, kiểm tra và thu hồi khoán khai thác nhiều nơi chưa làm hoặc làm không đầy đủ; tỷ lệ lợi dụng cây đứng còn rất thấp... Trong trồng rừng và tu bổ rừng, còn có nhiều nơi chưa thiết kế đã thi

công, phương án thiết kế trồng rừng chưa chú ý đến các biện pháp phòng chống cháy rừng và sâu bệnh hại rừng; cải tạo rừng còn sai đối tượng, rừng trồng không được chăm sóc, tưa thưa kịp thời, diện tích thành rừng còn quá ít so với công sức và mục tiêu đề ra... Tu bổ rừng thiếu chú ý đến cây mục đích tái sinh, vẫn còn hiện tượng phát trắng dưới tán rừng một cách tùy tiện...

Những việc làm không có khoa học kỹ thuật kể trên đã làm cho rừng sau khai thác ngày một tàn kiệt, tài nguyên rừng bị lãng phí nghiêm trọng, diện tích rừng được nuôi dưỡng và gây trồng mới không đảm bảo cân đối khai thác và tái sinh rừng. Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều nhưng trước hết phải nói đến việc quản lý kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh lâm nghiệp bị buông lỏng trong thời gian qua.

Về sản xuất lâm nghiệp, nghị quyết của Đại hội lần thứ tư của Đảng đã xác định: «Coi trọng tất cả các khâu trồng rừng, tu bổ, bảo vệ rừng và khai thác rừng». Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1977 nêu rõ: «Phải áp dụng quy trình khai thác đảm bảo tái sinh rừng». Để phát triển lâm nghiệp theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, Bộ yêu cầu các Ty, công ty, các lâm trường, hợp tác xã nghề rừng... thực hiện ngay những điều sau đây:

1. Hoàn thành sớm quy hoạch khai thác gỗ, tre nứa cho các lâm trường, các khu vực giao cho hợp tác xã nghề rừng... Nơi nào chưa có quy hoạch chính thức, phải lập quy hoạch khai thác tạm thời. Trên cơ sở đó ổn định sản lượng khai thác hàng năm, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động sản xuất, khai thác đảm bảo tái sinh rừng.

2. Củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ, công nhân xác minh, thiết kế khai thác, thiết kế tu bổ, thiết kế trồng rừng, đề có đủ số lượng và trình độ kỹ thuật hoàn thành công tác, chuẩn bị hiện trường sản xuất lâm nghiệp đúng đối tượng sản xuất, đúng mục đích kinh doanh và đúng thời hạn quy định. Ngay từ năm 1977 - 1978, nhất thiết phải có xác minh, thiết kế trước khi tiến hành trồng rừng, tu bổ, khai thác rừng và chỉ khi nào có đủ hồ sơ thiết kế mới duyệt chỉ tiêu sản lượng cho các đơn vị.

3. Căn cứ vào các quy trình kỹ thuật mang tính chất quy phạm của ngành, cần đẩy mạnh việc xây dựng quy trình kỹ thuật của địa phương cho sát hợp đặc điểm, điều kiện tự nhiên từng nơi. Trong sản xuất phải tiến tới kinh doanh trên lô kinh doanh cố định, thực hiện việc ghi chép lý lịch rừng. Cần bố trí lực lượng kiểm lâm nhân dân sát từng khu rừng đề hướng dẫn kiểm tra, nghiệm thu rừng chặt chẽ, xây dựng các quy định cụ thể đề quản lý việc thực hiện quy trình kỹ thuật, có biện pháp hành chính để khen thưởng và xử lý thích đáng các hiện tượng vi phạm, không để vi phạm kéo dài.

4. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân, xã viên hợp tác xã nghề rừng... thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa rừng là một bộ phận của môi trường sống, việc thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong nghề rừng là vấn đề lương tâm và trách nhiệm của ngành lâm nghiệp với dân tộc, cả thế hệ đang sống và muôn đời con cháu; là vấn đề thực hiện một chỉ tiêu chất lượng có tính pháp lệnh như chỉ tiêu kế hoạch về mặt số lượng.

Căn cứ những yêu cầu trên đây, Cục kiểm lâm nhân dân phối hợp với Vụ công nghiệp rừng,

Vụ lâm nghiệp, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành chỉ thị này và định kỳ sáu tháng, một năm tổng hợp tình hình, đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật, báo cáo với Bộ.

Từ nay, phải đưa việc thực hiện quy trình kỹ thuật thành một tiêu chuẩn chất lượng của sản xuất lâm nghiệp để xét duyệt các danh

hiệu thi đua, xét duyệt hoàn thành kế hoạch cho các đơn vị.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 1977

K.T. Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp

Thư trưởng

TRẦN VĂN QUẾ